



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2551 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อุดมศึกษาไทยยังไม่เป็นที่พึง

นายวิวัฒน์ ตัลกำธร เลขาธิการมูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ความท้าทายใหม่ : มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ" ในงานสัมมนา โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันยังไร้ทิศทาง ขณะที่สถาบันการศึกษาทุกแห่งยัง นำเอาความรู้จากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นจนไม่ลืมหูลืมตา เพราะเชื่อว่าศาสตร์การศึกษาของตะวันตกเป็นทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งการที่เรานำความรู้ที่อยู่นอกวัฒนธรรมไทยมาใช้ทำให้เกิดเห็นเหตุการณ์ที่เรียกว่า ศาสตร์ผิดวัฒนธรรม ในขณะที่นักวิชาการไม่มีความรู้ในศาสตร์ความเป็นไทยด้านต่าง ๆ เลยแม้แต่อย่าง

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ตนยังไม่เคยเห็นสถาบันการศึกษาไทยหาทางออกให้กับสังคมในยามวิกฤติด้วยทฤษฎีแบบไทย ๆ เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นทฤษฎีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นขึ้นมา โดยพระองค์ทรงมีชุดความคิดและทฤษฎีที่ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤติมากมาย และยังมี การเชื่อมโยง บูรณาการทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ นักวิชาการในสถาบันการศึกษาไม่เคยมองเห็น แต่ตนค่อนข้างมีความหวังว่า มศว จะลุกขึ้นมาทำวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ที่ใช้ศาสตร์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเรียนรู้ อีกทั้งใช้ฐานชุมชนเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งตนอยากเห็นสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่สนใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ลุกขึ้นมาปรับกระบวนทัศน์ความเชื่อ การเรียนการสอนของตัวเองเหมือนเช่นที่มศวบ้าง

"สถาบันอุดมศึกษาสอนให้เด็กจบแล้วไปเป็นลูกจ้างคนอื่น บางคนเป็นลูกจ้างทั้งชีวิต รวมทั้งระบบการศึกษาก็สอนให้คนเป็นหนี้เป็นสิน ขณะที่ประเทศที่เจริญแล้วเขาต้องสร้างนักประกอบการสร้างทักษะ สร้างกิจกรรมของตัวเองขึ้นมา ไม่ใช่สอนให้ไปเป็นลูกจ้าง ซึ่งการที่เราไม่มียุคความรู้แบบไทย ๆ ทำให้ติดอยู่ในกรอบคิดแบบเดิม ปัญหาต่าง ๆ ก็จะวนเวียนอยู่เหมือนทุกวันนี้" นายวิวัฒน์ กล่าว.